

**ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย**  
**ในคราวประชุมครั้งที่ 123 (7/2559) เมื่อวันที่เสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559**

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.1	การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ดังนี้ 1. ศ. ดร. รัตน์ บัวสนธิ์ ประธานอนุกรรมการ 2. ศ.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ อนุกรรมการ 3. ศ. ดร. ปราณี อานแปะเรือง อนุกรรมการ 4. ดร. บัญชา ศรีสมบัติ อนุกรรมการ 5. ผศ. วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล อนุกรรมการ 6. ผศ. ดร. ธัชคณิต จงจิตวิมล อนุกรรมการ 7. ผศ. ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว เลขาธิการ และนำข้อเสนอแนะของกรรมการพิจารณาดำเนินการต่อไป	น า ย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยลงนาม คำสั่งแต่งตั้ง โดย คณะอนุกรรมการจะ ประชุมหารือต่อไป
4.2	การพิจารณาเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง	สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ยกเลิกมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 122 (6/2559) วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ระเบียบวาระที่ 6.8 และให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามองค์ประกอบที่เสนอข้างต้น เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง โดยนำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตามลำดับขั้นตอนต่อไป	น า ย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยลงนาม คำสั่งแต่งตั้ง โดย คณะอนุกรรมการจะ ประชุมหารือต่อไป

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
6.1	การพิจารณาผลการ ประเมินพนักงาน มหาวิทยาลัย สาย สนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง สูง ขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการขอกำหนด ตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษา และอาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ให้ ดำรงตำแหน่งสูง ขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ โดยวันแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งต้องเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงาน ฉบับปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว ณ วันที่ 26 เมษายน 2559	มหาวิทยาลัย โดยกอง บริหารงานบุคคล ดำเนินการตามมติที่ ประชุมเรียบร้อยแล้ว
6.2	การพิจารณา ร่าง ข้อ ก ฎ ห ม า ย ข อ ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ 1. “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การบริหารและดำเนินงานของ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ... ให้นำข้อเสนอแนะ ของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 2. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ตามที่เสนอ 3. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและการพัฒนา นักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ตามที่เสนอ 4. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน ภายในและการแบ่งหน่วยงานภายในของ บัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... โดยให้นำ ข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป 5. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไป พิจารณาดำเนินการต่อไป	นายกสภาสงนามข้อ กฎหมายที่ผ่านความ เห็นชอบแล้ว สำหรับ ข้อกฎหมายที่ต้องมี ปรับปรุง ขณะอยู่ ระหว่างการพิจารณา ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
6.3	การพิจารณาขอปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระดับครุศาสตร์	สภามหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบการขอปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 และ 3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะต่อไป	มหาวิทยาลัยโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
6.4	การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และ 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ	มหาวิทยาลัยโดยกองมาตรฐานวิชาการฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารส่งสกอ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
6.5	การพิจารณาขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ 1) ศท.มษ.113 จิตวิทยาทั่วไป 2) ศท.มษ.111 การวางแผนและการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุ และ 3) ศท.มษ.112 ดุลยภาพแห่งชีวิต โดยให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ	มหาวิทยาลัยโดยกองมาตรฐานวิชาการฯ รับผิดชอบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมแล้ว
6.6	การพิจารณาจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบจำนวนรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีในคณะต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2559 รวม 3,782 คน ตามที่เสนอ	มหาวิทยาลัยรับทราบมติที่ประชุม